

โครงการพัฒนาคณาจารย์เพื่อการเรียนการสอนยุคใหม่ เรื่อง การออกแบบเครื่องมือที่ใช้ในการทำวิจัยในชั้นเรียน

หลักการและเหตุผล

การวิจัยในชั้นเรียนนับว่าเป็นเครื่องมือที่สำคัญอย่างหนึ่งในการพัฒนาอาจารย์ไปสู่ความเป็น “อาจารย์มืออาชีพ” ที่นำมาสู่การปรับปรุงหรือพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยเป้าหมายที่สำคัญคือทำให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยจึงได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ ทำวิจัยในชั้นเรียนอย่างเป็นระบบและครบวงจร โดยเริ่มตั้งแต่การอบรมเกี่ยวกับวิธีการทำวิจัยในชั้นเรียน การสนับสนุนทุนเพื่อทำการวิจัยในชั้นเรียน และการจัดเวทีเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิด วิธีการและ ประสบการณ์ในการทำวิจัยในชั้นเรียน รวมถึงการจัดทำเอกสารเพื่อเผยแพร่

มหาวิทยาลัยได้เริ่มสนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์ทำวิจัยอย่างเป็นระบบตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 ปัจจุบันมีผู้ได้รับทุนวิจัยในชั้นเรียนจำนวน 193 โครงการ จากคณะต่างๆครบทุกคณะ แต่เนื่องจากการทำ วิจัยในชั้นเรียนมีเป้าหมายที่เน้นถึงการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน ในการดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่า ผู้วิจัยบางส่วนไม่เข้าใจวิธีการออกแบบเครื่องมือที่ใช้ในการทำวิจัยจึงทำให้ไม่สามารถตอบคำถามวิจัยได้ชัดเจน

ขณะนี้มหาวิทยาลัยได้ประกาศเปิดรับสมัครผู้ขอรับทุนอุดหนุนโครงการวิจัยในชั้นเรียน ภาคปลาย ปี การศึกษา 2559 โดยผู้ที่สนใจสามารถขอรับทุนได้ถึงวันที่ 23 ธันวาคม 2559 ดังนั้นเพื่อสนับสนุนผู้ที่สนใจ จะสมัครขอรับทุนให้มีมีนวัตกรรมที่ถูกต้องในการออกแบบเครื่องมือ ศูนย์นวัตกรรมฯจึงได้จัดอบรมเรื่อง การ ออกแบบเครื่องมือที่ใช้ในการทำวิจัยในชั้นเรียนขึ้น เพื่อให้คณาจารย์ได้ทราบแนวคิด รวมถึงหลักการของการ ออกแบบเครื่องมือที่ใช้ในการทำวิจัยในชั้นเรียน เพื่อจะได้นำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์

เพื่อให้คณาจารย์มีมีนวัตกรรมในการออกแบบเครื่องมือที่ใช้ในการทำวิจัยในชั้นเรียน สามารถนำไปใช้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร. 80242 โทรสาร 80242

วิทยากร

รองศาสตราจารย์ ดร.อวยพร เรืองตระกูล ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร์

วิธีการดำเนินงาน

การบรรยาย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

วัน เวลา และสถานที่

วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2559 เวลา 08.45 – 12.00 น. ณ ห้อง 205 ชั้น 2 อาคารจามจรี 3

ผู้เข้าร่วมอบรม

คณาจารย์จากคณะต่างๆ จำนวน 40 คน วิทยากร จำนวน 1 คน และผู้ประสานงานโครงการ จำนวน 4 คน รวมทั้งสิ้น 45 คน

กำหนดการอบรม

08.45 – 09.00 น. ลงทะเบียน

09.00 – 12.00 น. การบรรยายแนวคิด และหลักการของการออกแบบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย รวมถึงศึกษารณีส่วอย่างเครื่องมือในงานวิจัย

การสมัครเข้ารับการอบรม

ผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางเว็บไซต์ <http://www.lic.chula.ac.th>

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

คณาจารย์มีความรู้เกี่ยวกับมนต์ศน์ในการออกแบบเครื่องมือที่ใช้ในการทำวิจัยในชั้นเรียน และสามารถนำไปประยุกต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น